



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (เพิ่มเติม)

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตามประกาศลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ผลปรากฏว่าพนักงานจ้างประเภททั่วไป ตำแหน่งคนสวน มีผู้ผ่านการเลือกสรรไม่ครบถ้วนตามอัตราที่ว่าง จึงดำเนินการเลือกสรรเพิ่มเติมสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนสวน เนื่องจากมีความจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานดูแลสวนพฤกษชาติตำบลแก่นมะกรูด ซึ่งปัจจุบันมีบุคคลไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ประเภททั่วไป ตำแหน่งคนสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศให้นายปราโมทย์ แก้วกิงวาล เป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้รับทราบเงื่อนไข ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีที่จ้างไปแล้วและไม่มีสิทธิเป็นพนักงานจ้าง

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจะจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานีก่อน จึงจะทำสัญญาจ้างและจัดจ้างได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเผด็จ นุ้ยปรี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
แบบทำยประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

๑. ตำแหน่ง คนสวน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นายปราโมทย์ แก้วก้างวาล	ลำดับที่ ๑ อยู่ในลำดับที่จะได้รับการแต่งตั้ง